

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới**

Thực hiện Kế hoạch số 262-KH/TU ngày 29/5/2023 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và công văn số 1923-CV/BNCTU ngày 13/11/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I- Khái quát đặc điểm tình hình

1. Chức năng nhiệm vụ

Văn phòng Tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong việc tổ chức điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực và điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu, thẩm định, đề xuất các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cấp ủy; chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đảng thuộc Tỉnh ủy, giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định. Bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy:

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng gồm: Ban Lãnh đạo Văn phòng 04 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Chánh Văn phòng, 03 đồng chí Phó Chánh Văn phòng, có 06 phòng chuyên môn, tổng số cán bộ, công chức và lao động hợp đồng là 75 đồng chí.

Văn phòng Tỉnh ủy là đầu mối tiếp nhận các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước gửi đến Tỉnh ủy để nghiên cứu và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện; đồng thời việc được tiếp cận và nghiên cứu sớm nhất các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giúp cho mỗi cán bộ, công chức nâng cao nhận thức và nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, sự nỗ lực của tập thể Văn phòng Tỉnh ủy đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp và có nhiều tiến bộ. Tư tưởng của cán bộ công chức, người lao động nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị phát động và của tỉnh. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên được Ban Lãnh đạo quan tâm. Qua đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí trong toàn đơn vị, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Về cơ cấu tổ chức Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội:

- Tổ chức Đảng: có 01 Đảng bộ và 03 Chi bộ trực thuộc.
- Công đoàn: có 01 Công Đoàn cơ sở và 08 tổ công đoàn.

II- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Thông qua các buổi sinh hoạt của các phòng và cơ quan tuyên truyền, phổ biến, đa dạng hoá các hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, quán triệt sâu sắc việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; được tiến hành đồng bộ với thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Thông qua Trang thông tin điện tử của Tỉnh: thường xuyên theo dõi, cập nhật và phổ biến kịp thời Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW và các văn bản pháp luật ban hành mới thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy trên trang thông tin điện tử của Tỉnh để cung cấp thông tin kịp

thời cho tổ chức, cá nhân tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về Hiến pháp và pháp luật, về nội dung tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cơ quan; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong thực thi Hiến pháp, pháp luật.

Qua triển khai, quán triệt đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; được tiến hành đồng bộ với thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, người lao động về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là 08 đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Đã cụ thể hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và trong phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ do các cấp ủy, tổ chức xây dựng để thực hiện Nghị quyết), nhất là trong bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật; kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; phân cấp, phân quyền; tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ...

- Các nhiệm vụ, giải pháp khác được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ TW theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

- Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả các cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong cơ quan. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc

của Đảng. Phát huy hơn nữa vai trò của đoàn thể trong giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực.

- Thực hiện tốt việc kiểm tra công vụ, tổ chức họp Ban Lãnh đạo Văn phòng theo quy chế làm việc, giữ vững và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra giám sát các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện quy định về những việc đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Phối hợp kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng đối với các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cấp ủy huyện; tham mưu thực hiện công tác tài chính Đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định theo kế hoạch; kiểm tra hướng dẫn nghiệp Văn phòng các cấp ủy theo quy định.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng, phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Tăng cường lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình cụ thể, công khai để cán bộ, đảng viên biết, giám sát việc thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục triệt để tình trạng thực hiện không đầy đủ, không nghiêm, không hiệu quả; xây dựng bộ máy tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Văn phòng Tỉnh ủy gửi báo cáo đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- CP.VPTU,
- P.HC-QT,
- Lưu VPTU.

Tr

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

□
Nguyễn Xuân Cường